



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

3 กุมภาพันธ์ 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



การโยกย้ายนายแพทย์สุภัทร

ประเด็นสำคัญ

1. ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งย้าย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์)

- นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา’ 35 วิงวอนให้ รมว.อนุทิน ชะลอคำสั่งย้าย นพ.สุภัทร เพราะการย้ายช่วงนี้ใกล้การเลือกตั้ง สังคมจะครหาว่าใช้อำนาจจริงแค้นคนเห็นต่าง

สื่อที่นำเสนอ : เพจชมรมแพทย์ชนบท

- นพ.ภูษิต ประคองสาย คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี และเลขา มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย กล่าวว่า ปัญหาการโยกย้าย นพ.สุภัทร สะท้อนปัญหาการดำเนินงานของ สร. 2 เรื่อง 1) ขาดธรรมาภิบาลในการบริหารงานและบริหารบุคลากร 2) สมยอมให้อำนาจทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงและขึ้นนำการทำงานมากเกินไป จนเกิดผลกระทบต่อส่วนรวมและประชาชนในพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก.)

- เพจ The METTAD โพสต์ภาพมีอบคัดค้านการโยกย้าย นพ.สุภัทร ระบุ ต้องตรวจสอบให้หนัก มีอะไรซ่อนอยู่ในจะนะถึงไม่กล้าย้ายไปที่อื่น

สื่อที่นำเสนอ : ทวิตเตอร์

- ผู้ใช้ชื่อ @nomi_nee ต้องการทราบเหตุผลที่ไม่ควรย้าย นพ.สุภัทร เพราะสละบ้าย่อยกับจะนะไม่ไกลกัน โดยมีบางส่วนแสดงความเห็นว่าหากชาวสละบ้าย่อยประท้วงไม่เอา นพ.สุภัทร บ้างจะเป็นอย่างไร

สื่อที่นำเสนอ : เพจชมรมแพทย์ชนบท

- แชร์คลิป ปู่จ๋า เต๋น นายกลานหอยเสียบ แห่ง อ.จะนะ กล่าวปราศรัยต่อมวลชน เมื่อวันที่ 1 ก.พ.66 ณ ลานหน้าสถานีรถไฟ อ.จะนะ ขอให้ นพ.สุภัทร อยู่กับคนจะนะตลอดไปจนเกษียณราชการ

2. นพ.สุภัทร ร้อง กมธ.ป.ป.ช. ปมโยกย้ายส่อพิรุณ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก., กท.ธุรกิจ, คมชัดลึก, hfocus, ch7, ch3plus, news1live, thaipbs)

- พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ในฐานะประธาน กมธ.ป.ป.ช. รับหนังสือจาก นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประธานชมรมแพทย์ชนบทและ ผอ.รพ.จะนะ ที่ได้รับความไม่เป็นธรรมเรื่องการโยกย้าย รวมถึงยังมีป้ายนโยบายของ สร.ที่มีรูปของนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกฯ และรมว.สร. และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เด่นชัด จึงมองว่าอาจมีการหาเสียงแอบแฝงหรือไม่ จึงนำเรื่องนี้มาให้กรรมการ ป.ป.ช.ตรวจสอบด้วยว่าผิดกฎหมายของ กกต. หรือไม่

- นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกฯ และรมว.สร. กล่าวว่า หากคิดว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็สามารถไปหาช่องทางขอรับความเป็นธรรมได้ จึงถือเป็นสิทธิของปัจเจกบุคคล หาก นพ.สุภัทร ไม่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สละบ้าย่อย ก็ต้องเป็นไปตามระเบียบราชการ ถ้าเป็นเรื่องวินัยต้องถามปลัด สธ.

สื่อที่นำเสนอ : เพจชมรมแพทย์ชนบท

- เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวยืนยันผู้ตรวจราชการไม่มีอำนาจในการโยกย้าย แต่เป็นอำนาจหน้าที่ของปลัด สธ. การกระทำเช่นนี้ ผิดกฎหมายอยู่แล้วตั้งแต่ผู้สั่งการจนถึงผู้ปฏิบัติการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ)

- นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ระบุ กรณี นพ.สุภัทร ยื่นหนังสือต่อประธานคณะ กมธ.ว่า นพ.สุภัทร เป็นข้าราชการคนหนึ่งที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบราชการ หากไม่เห็นด้วยก็สามารถยื่นอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดินหรือร้องทุกข์กับ ก.พ. แต่ไม่เห็นจะดำเนินการ แต่เลือกมายื่นร้องเรียนต่อ กมธ.ป.ป.ช. ทั้งที่ควรยื่นต่อ กกต. หรือ ป.ป.ช. ก่อน

3. การเชื่อมโยงเป็นประเด็นการเมือง



สื่อที่นำเสนอ : เพจชมรมแพทย์ชนบท


- โพสต์ภาพไลน์ของ นายทองเจือชาติกิจเจริญ ที่ปรึกษา รมว.สร. ระบุ เป็นผู้เปิดเผยหนังสือส่งคำสั่งย้าย นพ.สุภัทร ก่อนใคร ไม่เชื่อมโยงการเมืองจริงหรือ

4. ข้อเสนอทางออกกรณีย้าย นพ.สุภัทร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, isranews)

- ศ.พ.วิระศักดิ์ จงสุวีวัฒน์วงศ์ ระบุ สธ.มีนโยบายให้หมออยู่ชนบทประจำพื้นที่ได้จนเกษียณ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนใต้ที่มีความอ่อนไหวทางการเมือง เหตุผลการส่งย้ายไป รพ.สละบ้าย่อย เพราะอยู่ในชุมชนหลายซึ่งต้องการคนเก่งไปแก้ปัญหาพื้นที่ แต่ทำในช่วงที่เจ้าตัวมีความขัดแย้งกับนักการเมืองและไม่เต็มใจน่าจะทำให้เกิดผลเสียมากกว่า ทางออกคือ พิจารณาให้ นพ.สุ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ภัทร เป็น ผอ.ทั้งรพ.จะนะ และรพ.สะบ้าย้อย เพื่อพิสูจน์ว่ามีได้เป็นการกั้นแก้ง</p> <p>สื่อที่น่าสนใจ : เพจชมรมแพทย์ชนบท</p> <p>- นางรสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา กทม. เผย เห็นด้วยกับความเห็นและข้อเสนอทางออกของ ศ.นพ.วีระศักดิ์ หวังว่า สธ. ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่าย ขรก.ประจำ จะนำไปพิจารณาเพื่อให้เกิดสถานการณ์ win-win ยึดถือเอาประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง</p> <p>- นพ.อภิสิทธิ์ อึ้งอภินันท์ อดีต ผอ.รพ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เผยทางแก้ยุ่งยาก เพียงแค่เพิ่มเติมคำสั่งให้ นพ.สุภัทร รัชการกรอีก 1 ตำแหน่ง จะได้ทั้งวัตถุประสงค์ของคำสั่งแรก และเป็นการฟังเสียงของสังคม พร้อมแสดงวุฒิภาวะของผู้บริหารระดับสูงของ สธ.ด้วย</p>	
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. ข้อมูลวิจัยจากต่างประเทศ+วัคซีนชนิดพันทางจุ่ม</p> <p>สื่อที่น่าสนใจ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, nationtv)</p> <p>- ศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ เผยผลวิจัยประเทศญี่ปุ่น ศึกษาการระบาดของสายพันธุ์โควิด พบว่าโดยเฉลี่ยแล้ว หลังจากที่ได้รับเชื้อ BA.5 มา มักจะเกิดอาการป่วยภายใน 2.6 วัน ขณะที่สายพันธุ์ก่อนหน้า BA.5 ใช้เวลาเฉลี่ย 5-6 วัน</p> <p>- ขณะนี้ วัคซีนชนิดพันทางจุ่ม เป็นที่น่าจับตา ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 5 ตัวที่บางประเทศที่ได้เริ่มนำไปใช้แล้ว ได้แก่ จีน อินเดีย รัสเซีย และอิหร่าน แต่ยังคงมีการติดตามศึกษาต่อไปว่า วัคซีนที่ใช้พันทางจุ่มจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับวัคซีนชนิดฉีดที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกใน</p> <p>2. WHO ดันสนธิสัญญารับมือโรคระบาดโลก</p> <p>สื่อที่น่าสนใจ : เว็บไซต์ (ประชาชาติ)</p> <p>- นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์ฯ คาด การระบาดโควิด-19 น้อยมากหลังกลางกุมภาพันธ์ ก่อนที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต่มิถุนายนถึงกลางกันยายน แต่ก็จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เพราะประชากรส่วนใหญ่เคยติดเชื้อ-ฉีดวัคซีนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อเข้าสู่โรคประจำฤดูกาลแล้ว จะให้วัคซีนปีละ 1 ครั้ง ด้วยวัคซีนชนิดอะไรก็ได้ ย้ำภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ เพียงแต่ลดความรุนแรงของโรค</p> <p>3. WHO ดันสนธิสัญญารับมือโรคระบาดโลก</p> <p>สื่อที่น่าสนใจ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>- องค์การอนามัยโลก เผยแพร่ ร่างสนธิสัญญาโรคระบาดระดับโลกให้กับรัฐสมาชิกและองค์การนอกภาครัฐ เมื่อ 1 ก.พ. ซึ่งได้ระดมมาตรการต่าง ๆ ในการรับประกันว่าการตอบสนองของโลกต่อโรคระบาดในครั้งต่อไปต้องมีความเข้มแข็งและความเสมอภาคมากขึ้น หนึ่งในข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด คือ การกำหนดให้ต้องมีการสำรองชุดตรวจ วัคซีน และยารักษา 20% สำหรับแจกจ่ายให้ประเทศที่ยากจนกว่า เพื่อหลีกเลี่ยงการระบาดซ้ำ และยังมีการเรียกร้องให้สละสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในช่วงการแพร่ระบาดใหญ่ การสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานด้านโรคระบาดระดับโลกของดับเบิลยูเอชโอ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาและวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม และเป็นธรรมมากขึ้น โดยจะมีการหารือ 27 ก.พ. นี้</p>	
<p> กัญชา</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. บังคับใช้กฎหมายกับผู้ชายเครื่องดื่มผสมกัญชาที่ไม่ได้รับอนุญาต</p> <p>สื่อที่น่าสนใจ : เว็บไซต์ (ประชาชาติ, มติชน, สำนักข่าวไทย, Chiangmainews, thebangkokinsight, innnews)</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ได้แจ้งเทศบาลนครนนทบุรีให้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับและดำเนินคดีกับผู้ประกอบการเจ้าของตู้จำหน่ายเครื่องดื่มผสมกัญชาแบบหยอดเหรียญ 2 ตู้ ฐานดำเนินการโดยไม่ได้รับใบอนุญาตฯ พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ดูแลห้างสรรพสินค้าดังกล่าว เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการที่จะมาเช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้า เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายด้วย</p> <p>2. กัญชาเป็นยาเสพติด</p> <p>สื่อที่น่าสนใจ : เว็บไซต์ (แนวหน้า)</p> <p>- ทางกรมอสังกกำหนดให้ CBD ซึ่งเป็นสารที่พบในพืชกัญชา เป็นยาเสพติดชนิดร้ายแรง เช่นเดียวกับเฮโรอีนหรือโคเคน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2566 ที่ผ่านมานี้ ดังนั้นผู้ที่มิไว้ในครอบครองจะถูกลงโทษอย่างรุนแรง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>เตรียมรับบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึง การเตรียมพร้อมรองรับผู้ป่วยยาเสพติดที่จะเพิ่มขึ้นกรณี การครอบครองยาบ้าเกิน 1 เม็ด ว่า ที่ผ่านมาท่านรองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการ สธ. ได้สั่งการให้ รพ.ในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง ได้เปิดเวิร์คช็อปและยาเสพติด โดย กรมสุขภาพจิตได้รับมอบหมายจากท่านปลัดสธ.ให้ ติดตามเรื่องนี้ ล่าสุดพบว่า โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป มีการดำเนินการตรงนี้แล้ว 96 แห่ง คิดเป็น 75.59% จาก 127 แห่ง ซึ่งการทำงานที่ผ่านมาทำให้คนไข้ได้เข้าถึงการรักษามากขึ้น นอกจากนี้ยังมีบริการในโรงพยาบาลชุมชนเช่นกัน</p>	-
<p>แผนพัฒนาระบบยา 5 ปี ตั้งเป้าส่งออก 16,000 ล้านบาท</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผย คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบยาของประเทศไทย 2566-2570 โดยมี 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพการวิจัยพัฒนายาสำคัญ สร้างมูลค่าส่งออกกว่า 16,000 ล้านบาท ผลิตยาคัดแทนการนำเข้าพัฒนายานวัตกรรมในประเทศ-เข้าถึงยาถ่วงหน้า วางเป้าหมายมูลค่ายามุ่งเป้าที่ผลิตเพิ่มขึ้น 10 % ค่าใช้จ่ายจัดหาตลาดลดลงสะสม 15,000 ล้านบาท</p>	-
<p>ฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, คมชัดลึก, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ไทยรัฐ, ผจก., มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สปริงนิวส์, Radio- สวท., สำนักข่าวไทย, tnn, thejournalistclub, isranews, thaipbs, ch7, amarintv, news1 live, thereporters, kaohoon, thebangkokinsight, prd, mcot, mono2 9, thailandplus, thaigov, nation, plewseengern)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัด สธ. กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในประเทศไทย ขณะนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ โดยวันนี้พื้นที่ที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 เกิน 51 มคก./ลบ.ม. ติดต่อกันเกิน 3 วัน (พื้นที่สีแดง) จำนวน 14 จังหวัด จึงได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีฝุ่น PM 2.5 ใน 14 จังหวัด เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์อย่างเป็นระบบ ส่วนผู้ป่วยจากโรคที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นสัปดาห์นี้มีรายงาน 3.76 แสนคน เพิ่มขึ้น 1.63 แสนคน เป็นกลุ่มโรคทางเดินหายใจสูงสุด</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (ทีวีช่อง 3, กรุงเทพธุรกิจ, thansettakij, tnn)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีค่าระหว่าง 12-129 มคก./ลบ.ม. พบเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ใน 56 พื้นที่ และระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) 5 พื้นที่ ได้แก่ กทม. สมุทรสงคราม นครพนม เชียงใหม่ และลำพูน โดยคาดการณ์ว่าระหว่างวันที่ 2-4 ก.พ.66 ในพื้นที่ กทม. และบริเวณทลภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีแนวโน้มค่า PM2.5 เกินมาตรฐาน เนื่องจากสภาพอากาศปิดและนิ่ง รวมทั้งมีการเผาที่โล่ง และประชาชนสวมหน้ากาก รวมทั้งลดหรืองดทำกิจกรรมนอกบ้าน</p>	-
<p>กรมอนามัยชูผู้สูงอายุไทยสุขภาพดี เคลื่อนไหวดี นอนหลับเพียงพอ</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทักษะบุคลากร และภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมความรู้ด้านกิจกรรมทางกาย “ผู้สูงอายุ เคลื่อนไหวดี ไม่มีล้า และการนอนหลับดี” เนื่องจากประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุ 12.5 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้คาดการณ์ได้ว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า ประชากรประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศจะเป็นผู้สูงอายุ กรมอนามัย จึงได้จับมือร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งเสริมความรู้ด้านกิจกรรมทางกายสำหรับ “ผู้สูงอายุ เคลื่อนไหวดี ไม่มีล้า นอนหลับดี” ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ รองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น</p>	-
<p>สปสช. จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่ร้านขายยา</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์)</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า ขณะนี้ สปสช. ได้ร่วมมือกับสภาเภสัชกรรม จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่ร้านยา 6 รายการ ประกอบด้วย 1. บริการยาเม็ดคุมกำเนิด 2.บริการยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินและบริการให้คำปรึกษา 3.บริการจ่ายถุงยางอนามัย และให้คำปรึกษาในการวางแผนครอบครัว 4.บริการชุดทดสอบการตั้งครรภ์ด้วยตัวเอง 5.บริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิก และ 6. บริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต โดยผู้มีสิทธิบัตรทองสามารถไปรับบริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก.)</p> <p>- สถาบันโรคผิวหนัง ชี้แจงกรณีการเผยแพร่บทความ เรื่องนำแมลงสาบมาขยี้กับผิวหนัง เพื่อช่วยไล่พยาธิในร่างกาย เป็นข้อมูลเท็จ เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะแมลงสาบเป็นสัตว์ที่เป็นพาหะของเชื้อก่อโรคหลายชนิด สามารถเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดโรคมุมิแพ้ผิวหนังและภูมิแพ้ทางเดินหายใจได้อีกด้วย</p>	
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, headtopics, Ch3)</p> <p>- นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า บุหรีไฟฟ้า เป็นวิถีชีวิตของประชาชนกลุ่มหนึ่ง และในหลายประเทศ เพราะขณะนี้บุหรีไฟฟ้ามียุคสมัยกันอย่างทั่วไปไม่ใช่เพียงแค่ออนไลน์อย่างเดียว น่าจะเลิกห้ามได้แล้ว เพราะสุดท้ายก็ยังมีคนสูบบุหรี่กันทั่วไป รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สูบบุหรี่ ผมพูดมาตลอดว่า เห็นด้วยที่จะทำให้ถูกกฎหมาย แต่ด้วยอำนาจด้วยหน้าที่อาจจะทำได้ไม่เต็มที่ แต่ผมจะผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นนโยบายของพรรคพลังประชาชน ถ้าเราได้เป็นรัฐบาล มีอำนาจหน้าที่เข้ามาทำต่อ เราจะแก้ปัญหาด้วยการผลักดันให้บุหรีไฟฟ้าถูกกฎหมาย เป็นการลดผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนเพราะเชื่อว่า บุหรีไฟฟ้าดูดแล้วปลอดภัยกว่าดูดบุหรีจริงแน่นอน</p>	-